

“เมจิ เทนไซ” เติมความรู้ ร่วมสร้างฝัน พิชิตสอบเข้า

ม.1

“เมจิ เทนไซ” เติมความรู้ ร่วมสร้างฝัน พิชิตสอบเข้า.1

ปรบมือดัง ดัง ให้แก่น้องๆ คนเก่งที่ได้รับมอบทุนใน “โครงการ เมจิ เทนไซ รุ่น 4” จากการทำคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต 5 อันดับแรกที่ได้คะแนนสูงสุด จากนักเรียนประมาณ 1,000 คน ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว แถมยังสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ตามที่ตนเองต้องการ

“โครงการ เมจิ เทนไซ” หนึ่งในกิจกรรมที่ทางซีพี-เมจิ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยปรัชญาและความเชื่อของซีพี-เมจิที่ว่า “ชีวิตดี มีได้ทุกวัน” มีส่วนร่วมที่ทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับซีพี-เมจิมีชีวิตที่ดีได้ โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน เพราะนอกจากเป็นกลุ่มที่ดีมีนม หรือบริโภคโยเกิร์ตของเมจิแล้ว ยังเป็นอนาคตของชาติ โดยจัดกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการเตรียมพร้อม พิชิต พิชิต ข้อสอบ ม. 1 สำหรับน้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

น.ส.ชาลินี พูนลาภมงคล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด กล่าวที่ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทุกคนที่ได้รับมอบทุนในครั้งนี้ รวมถึงน้องๆ คนอื่นที่เข้าร่วมโครงการและสามารถทำคะแนนโอเน็ต สอบเข้าโรงเรียนที่ตนเองต้องการได้ ซึ่งความสำเร็จในโครงการนี้ เริ่มตั้งแต่การเปิดรับสมัคร ที่แต่ละครั้งมีเด็กนักเรียนชั้นป.6 สนใจ เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก และการเตรียมความพร้อม ดิว 2 วัน เด็กเข้าร่วมครบทุกคน ยิ่งเห็นผลคะแนนสอบโอเน็ต ส่วนใหญ่ได้คะแนนสูงมากในหลายวิชา โดยเฉพาะน้องๆ ที่ได้คะแนนสูง 5 อันดับแรก นอกจากนั้น ยังได้รับความคิดเห็นในเชิงบวกของเด็กและผู้ปกครอง ที่สำคัญการเรียนดิว ทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุก ไม่เครียด ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และเกิดผลงานจริงต่อการใช้ชีวิต การเรียนรู้ เป็นการเติมเต็มความรู้ และสร้างประสบการณ์ในการเรียนแก่เด็กๆ เพราะครูผู้สอนล้วนสอนสนุก เด็กๆ เข้าใจบทเรียนง่าย เนื้อหาที่ดิวสอดคล้องกับข้อสอบโอเน็ต เป็นการปลูกฝังให้พวกเขารักการเรียนแต่ละวิชาได้ดียิ่งขึ้น

“เด็กแต่ละช่วงวัยล้วนสำคัญ ยิ่งเด็กเล็ก อายุยังน้อย ยิ่งต้องได้รับการเติมเต็มสิ่งดีๆ ทางโครงการเมจิ เทนไซ มองว่าการเรียนรู้เป็นส่วนสำคัญของชีวิตในการหล่อหลอมเด็กวัยนี้ เพราะช่วงวัยประถมศึกษาตอนปลาย เข้าสู่มัธยมศึกษาตอนต้น เป็นช่วงที่กำลังปรับเปลี่ยนเข้าสู่วัยรุ่น เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญอีกหนึ่งจุด และไม่มีหน่วยงานใดจัดโครงการเพิ่มเติมความรู้ หรือเตรียมความพร้อมในการสอบให้แก่เด็กกลุ่มนี้ ขณะที่ระดับอื่นๆ มีโครงการจำนวนมาก จึงอยากทำโครงการแก่เด็กประถม เปลี่ยนจากเป็นเด็ก เป็นพี่ที่โตขึ้น เนื้อหาการเรียนการสอนก็เปลี่ยนไป เป็นช่องว่างที่ยังไม่มีใครทำ ก็อยากเติมเต็มความรู้ให้แก่น้องๆ ในช่วงวัยนี้” น.ส.ชาลินี กล่าว

หลังจากนี้ “ซีพี –เมจิ” เดินหน้าขยายผลความสำเร็จ “โครงการเมจิ เทนไซ” ให้ครอบคลุมน้องๆ ทั่วประเทศ โดยอาจจะมีการทำโรดโชว์ไปยังต่างจังหวัด เพื่อเข้าถึงเด็กๆ มากขึ้น แต่ทั้งนี้ก็ต้องมองถึงความเหมาะสมและการเป็น

ไปได้ ของครูผู้สอนและเรื่องอื่นๆ

น.ส.ชาลินี กล่าวต่อไปว่า โครงการดังกล่าวไม่ได้เฉพาะเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้มาเตรียมความพร้อม เติบโตเต็มความรู้ ประสบการณ์ดีๆ เท่านั้น แต่ยังมีกิจกรรมการเสวนา การอบรมสำหรับผู้ปกครอง ทั้งในเรื่องของการเลี้ยงลูก การเตรียมพร้อมลูกในด้านต่างๆ รวมถึงพ่อแม่สามารถเห็นการเติบโตไปพร้อมกันลูกๆ เป็นการได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน ทั้งนี้ สำหรับน้องๆ ที่ได้รับทุนการศึกษาและได้เข้ารับการวิเคราะห์สแกนลายนิ้วมือ และใส่ซิปกับใส่ซิปมืออาชีพ จากการทำคะแนนโอเน็ตสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ น้องเข็น ด.ช. จิรายุ พวงวาสนา ชั้นม.1 ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย หนุ่มน้อยที่ทำคะแนนสอบโอเน็ตได้อันดับ 1 คะแนนรวม 372.00 คะแนน ได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 50,000 บาท , น้องบอส ด.ช. กฤตินทร์ ไชยมงคล นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ทำคะแนนโอเน็ตอันดับ 2 คะแนนรวม 364.50 คะแนน ได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 40,000 บาท ,น้องเกรช ด.ญ.ภัคณภัทร สติระคุณ นักเรียนชั้นม.1 ร.ร.โยธินบูรณะ ทำคะแนนรวม 359.75 คะแนน ได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 30,000 บาท ,น้องนาว ด.ญ. พิศุทธิณี บัวเพื่อน นักเรียนชั้น ม.1 ร.ร.ชลประทานวิทยา คะแนนรวม 353.00 คะแนน ได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 20,000 บาท และน้องจื่ออิง ด.ญ. เพ็ญพิชา ธีรภัทรพรชัย ร.ร.สาธิตปทุมมา คะแนนรวม 351.00 คะแนน รับทุนการศึกษา มูลค่า 10,000 บาท

น้องเข็น เล่าว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งการที่เขาสามารถสอบเข้าโรงเรียนที่ต้องการและได้คะแนนดี ส่วนหนึ่งเกิดจากการได้เข้าติวในโครงการเมจิ เทนไซ ซึ่งเป็นโครงการที่ดีมาก เพราะนอกจากได้เรียนกับครูติวเตอร์เก่งๆ อย่าง ครูซุบเค ที่มีเทคนิคการสอนที่สนุก มีเคล็ดลับ แต่งโจทย์ สูตรคณิตศาสตร์เป็นบทเพลง ทำให้เข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น ทำให้ได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์เต็ม 100 แล้ว ยังทำให้ได้ทบทวนบทเรียน ได้เพื่อน ได้ประสบการณ์ดีๆ มากมาย อยากให้ทางซีพี เมจิ จัดโครงการแบบนี้ไปเรื่อยๆ และเพิ่มเวลาในการเรียนรู้ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้เตรียมความพร้อมก่อนสอบเข้าชั้นม.1

ด้านน้องบอส และน้องเกรช ช่วยกันเล่าว่ารู้จักโครงการดังกล่าวจากคุณแม่ และสนใจเข้าเรียน เพราะต้องการเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าชั้นม.1 ซึ่งเมื่อได้มาติวได้ทั้งความสนุก ความสุข และทำให้เข้าใจบทเรียนต่างๆ ได้ดีขึ้น แถมเมื่อไปสอบโอเน็ต ข้อสอบหลายๆ ข้อที่ติวเตอร์สอนก็ตรงกับข้อสอบโอเน็ต ทำให้มีความมั่นใจในการทำข้อสอบและทำได้คะแนนดีมากขึ้น อยากของคุณแม่ทางซีพี เมจิ ที่จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ให้เด็กประถม ได้เตรียมความพร้อมก่อนสอบเข้าชั้นม.1 และสอบได้ตามที่ตนเองต้องการ เป็นการเพิ่มเติมความรู้ ทบทวนความรู้ที่ดีอย่างมาก อยากให้น้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีมากทำให้ได้องค์ความรู้เพิ่มเติมมากมาย “น้องบอส ชอบวิชาคณิตศาสตร์” เพราะติวเตอร์สอนสนุก และทำให้เขามีความสุขในการเรียนอยากให้เพิ่มชั่วโมงเรียนมากขึ้น ขณะที่ น้องเกรช ชอบเรียนวิชาภาษาไทย ชอบเกี่ยวกับตัวอักษร รู้สึกว่าน่าสนใจ ใช้ชีวิตประจำวันได้ และเมื่อได้มาเรียนกับครูลิลลี่สอนสนุก แตกต่างจากในห้องเรียนยิ่งทำให้รักและชอบภาษาไทยมากขึ้น อันดับ 4 ส่วนน้องนาว และน้องจื่ออิง 2 สาวน้อยที่ชื่นชอบวิชาวิทยาศาสตร์ สนใจเข้าร่วมโครงการเมจิ เทนไซ เพราะได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครอง และอยากเรียนติวเพื่อเพิ่มเติมความรู้ในวิชาต่างๆ ซึ่งเมื่อได้มาเรียนติว พวกเขามีความสุข สนุก เข้าใจบทเรียน ทำให้ชื่นชอบวิชาต่างๆ มากยิ่งขึ้น อย่าง นาวชอบวิชาวิทยาศาสตร์ เพราะสนุก เรียนแล้ว

พิสูจน์ได้ เช่นเดียวกับ จี้ออิง ที่ชอบวิทยาศาสตร์เพราะอยากรู้ว่าทำไมกินพริกแล้วต้องเผ็ด ซึ่งวิทยาศาสตร์ช่วยพิสูจน์หาคำตอบได้ เมื่อได้มาเรียน ทำให้เขามีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และวิชาอื่นๆ จนทำให้สามารถสอบเข้าโรงเรียนที่ขึ้นชอบได้

“ทุกวิชา ดิวเตอร์สอนดีมาก ได้รับความรู้เพิ่มเติมจากในห้องเรียนมากมาย บางเรื่องยากเมื่อมาเรียนดิวกับทางโครงการเมจิ เทนไซ ซึ่งมีเทคนิคในการสอน ทำให้ง่ายมาก และจดจำได้ดีขึ้น อยากขอบคุณและอยากให้ทางซีพี เมจิ จัดโครงการแบบนี้ไปเรื่อยๆ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้ทบทวน เพิ่มเติมความรู้ ช่วยสร้างฝันในการสอบเข้าม.1 และที่สำคัญ เป็นเรื่องยากที่เด็กคนหนึ่งจะสามารถเรียนกับดิวเตอร์เก่งๆ ได้ครบทุกวิชา ทุกคน และอยากเชิญชวนน้องๆ ทุกคนเข้าร่วมโครงการนี้ เพราะโครงการนี้ไม่ได้เพียงให้ความรู้อย่างเดียว แต่ยังได้รับประสบการณ์ดีๆ ได้เจอเพื่อนหลายโรงเรียน ได้เจอคุณครูที่ทำให้เรารักในการเรียนมากขึ้น” 2 สาวช่วยกันเล่า

ตอบท้ายด้วย นางวัชรีย์ ไชยมงคล คุณแม่น้องบอส และนางพิชชนุช บัวเผื่อน คุณแม่น้องนาว เล่าว่า รู้จักโครงการจากเว็บไซต์ของซีพี เมจิ และทูล ปลุภักัญญา เห็นว่าเป็นการดีแก่เด็กชั้นป.6 กำลังเตรียมตัวสอบเข้าม.1 และสถานที่จัดงานก็ใกล้บ้าน อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกๆ ได้มาเรียนดิวกับดิวเตอร์เก่งๆ เป็นการทบทวนความรู้ เพิ่มเติมเนื้อหาสาระ เทคนิคในการเรียน การฝึกทำโจทย์แก่พวกเขา ถือเป็นโครงการที่ดีมากสำหรับเด็ก และอยากให้มีการจัดต่อเนื่อง นอกจากนั้น อยากให้มีการเพิ่มจำนวนวัน หรือชั่วโมงในการเรียนบางวิชา เพราะเท่าที่พูดคุยกับลูก พวกเขาสนุกและอยากเรียนต่อเรื่อยๆ อยากรู้ก็ตาม อยากขอบคุณทางซีพี เมจิ ที่จัดกิจกรรมดีๆ มีประโยชน์ เพิ่มเติมความรู้ ร่วมสร้างความฝันแก่เด็กๆ และอยากเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนติดตามโครงการดังกล่าว จะได้หา กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อลูก

ทั้งนี้ สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง และน้องๆ ท่านใด สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถติดตามโครงการเมจิ เทนไซ รุ่นที่5 และสามารถทบทวนความรู้จากบทเรียนต่างๆ ได้ทาง<https://cpmeiji.com/meijitensai/> หรือ เฟสบุ๊ค : <https://www.facebook.com/cpmeijitensai/posts/642524029470290>